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โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
 

วันจันทรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาิกา ณ หองประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
นายมงคล  สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เปนประธานของที่ประชุม ครั้งท่ี ๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่หนึ่ง) 
โดยมีพลเอก เกรียงไกร  ศรีรกัษ รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหนึ่ง และนายบุญสง  นอยโสภณ รองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง ผลัดเปล่ียนทำหนาที่ประธานของที่ประชุม 

เมื ่อครบองคประชุมแลว ประธานของที่ประชุมไดเปดประชุมและดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได ดังนี้ 

 (๑) เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม    จำนวน   ๓   เรื่อง 
- เรื่องท่ีไมปรากฏในระเบียบวาระการประชมุ  
๑. ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่หนึ่ง) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบรายงาน จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑) รายงานประจำป ๒๕๖๕ ของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  

 ๒) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป ๒๕๖๖ สภาองคกรของผูบริโภค  
 ๓) รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงาน

ประกันสังคม สำหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๒. กระทูถามที่สมาชิกวุฒิสภาตั้งถามเปนหนังสือตกไป ตามขอบังคับ ขอ ๑๕๘ 

เนื่องจากเมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคำวินิจฉัยความเปนรัฐมนตรีของ
นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๔) จึงมีผลทำใหรัฐมนตรี
ทั้งคณะพนจากตำแหนงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 
ขอ ๑๕๘ กำหนดวา กระทูถามใด ที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรียังมิไดตอบใหเปนอันตกไปเมื่อคณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะพนจากตำแหนง ดังนั้น กระทูถามของสมาชิกวุฒิสภา จึงเปนอันตกไป และไมอาจบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมได จำนวน ๔ กระทู ดังนี้ 

 ๑) กระทูถาม เรื่อง นโยบายการถายโอนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี  ๕  (สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีหน่ึง) 

วันจันทรท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๗ 
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 ๒) กระทูถาม เรื่อง ปญหาการควบคุมการระบาดของสัตวสายพันธุตางถิ่นรุกราน
อยางปลาหมอคางดำและมาตรการเยียวยาเกษตรกรและชาวประมง นายเทวฤทธิ์  มณีฉาย เปนผูตั้งถาม 
ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ๓) กระทูถาม เรื่อง ความคืบหนารางพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการสาธารณสุข  
พ.ศ. .... นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี  

 ๔) กระทูถาม เรื่อง ขอใหรัฐบาลเสนอมาตรการแกไขปญหาการครอบงำ
ของอีคอมเมิรซขามชาติ เพื่อปกปองผูประกอบการ SMEs ในไทย นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส 
เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  

๓. กอนเขาสูการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในวันพรุงนี้ คือ วันอังคารที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๗ ประธานวุฒิสภาไดอนุญาตใหมีการปรึกษาหารือปญหาที่เกี่ยวกับความเดือดรอน
ของประชาชนหรือปญหาอื่นใดตอท่ีประชุมวุฒิสภา ตามขอบังคับ ขอ ๑๘ 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม                            (ไมมี) 
 
 (๓) กระทูถาม                                                                  (ไมมี) 
 
 (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว                (ไมมี) 
 
 (๕) เรื่องท่ีคางพิจารณา              (ไมมี) 

 
 (๖) เรื่องท่ีเสนอใหม        จำนวน   ๑๑  เรื่อง    

  ประธานของที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม ซึ่งเปน
รายงานผลการดำเนินงานขององคกรหรือหนวยงานตาง ๆ จากการประสานงานพบวา มีหนวยงาน
พรอมมาชี้แจงตอที่ประชุม จำนวน ๓ เรื่อง สวนอีกจำนวน ๘ เรื่อง หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีหนังสือแจงวา 
คณะผูชี้แจงติดภารกิจสำคัญไมสามารถเขารวมชี้แจงตอที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได จึงขอเล่ือนการพิจารณา
ออกไปกอน ดังตอไปนี้ 
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ผลการพิจารณา 

สำนักงานผูตรวจการแผนดินขอเล่ือนการพิจารณาออกไปกอน 
 

 
 ผลการพิจารณา 

 สำนักงานศาลยุติธรรมขอเล่ือนการพิจารณาออกไปกอน 
 

 
ผลการพิจารณา 

 กรมโยธาธิการและผังเมอืงขอเล่ือนการพิจารณาออกไปกอน 
 

 
 ผลการพิจารณา 

 สำนักงานการตรวจเงินแผนดินขอเล่ือนการพิจารณาออกไปกอน 

๖.๑ รายงานผูตรวจการแผนดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงาน
ของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผูตรวจการแผนดิน สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖.๒ รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปสิ้นสุด
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓) 

๖.๔ รายงานประจำปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๗๕ (๗) แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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 ผลการพิจารณา 

 กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติขอเล่ือนการพิจารณาออกไปกอน 
 

 
 ผลการพิจารณา 

 สภาองคกรของผูบริโภคขอเล่ือนการพิจารณาออกไปกอน 
 

 
ผลการพิจารณา 

 องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยขอเลื่อนการพิจารณา
ออกไปกอน 

 

 

 ผลการพิจารณา 

 องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศขอเล่ือนการพิจารณาออกไปกอน  

๖.๗ รายงานประจำป ๒๕๖๐ รายงานประจำป ๒๕๖๑ รายงานประจำป ๒๕๖๓ 
และรายงานประจำป ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
(ตามมาตรา ๔๘/๑ แหงพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๖.๘ รายงานประจำป ๒๕๖๖ สภาองคกรของผูบริโภค 
(ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๖.๙ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป ๒๕๖๖ ขององคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
(ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๖.๑๐ รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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  จากนั้น ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม จำนวน ๓ เรื่อง ตามลำดับ ดังนี้ 
 

 

ผลการพิจารณา 

 ในการพิจารณารายงานของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (สทป.) ผูอำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (พลเอก ดร. ชรัติ  อุมสัมฤทธิ์) กับคณะ ไดเขารวมชี้แจงตอที่ประชุมวุฒิสภา  
 ภายหลังจากท่ีผูอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศไดแถลงรายงานตอทีป่ระชุมแลว 
ประธานของที่ประชุมไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปราย ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไดซักถาม ตั้งขอสังเกต  
และใหขอเสนอแนะตอรายงานในประเด็นตาง ๆ โดยสรุป อาทิ ขอซักถามเกี่ยวกับ (๑) แนวทางการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน กรณีการใชอากาศยานไรคนขับเขาไปบันทึกภาพในพ้ืนที่ออนไหวดานความมั่นคง 
ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดานการปองกันการกอการรายในจังหวัดชายแดนภาคใตและการใช
เทคโนโลยีเพื่อติดตามสอดสองบุคคลหรือองคกรที่อาจเปนภัยตอความมั่นคง (๒) ความคืบหนา
ของการวิจัย การผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการทำฝนเทียม และการประสานความรวมมือ
กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (๓) ปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปองกันการกอเหตกุอการราย 
การปองกันการกอเหตุความรุนแรงในชุมชน/หางสรรพสินคาหรือไม อยางไร (๔) สทป.มีการดำเนินงาน
เกี่ยวของกับเรื่องเรือดำน้ำหรือไม (๕) ขอทราบขอมูลงบประมาณที่สำนักงานไดรับจัดสรรในป ๒๕๖๗ 
รวมถึงการใชงบประมาณพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันประเทศของประเทศอื่น ๆ (๖) การดำเนินงาน
ของ สทป. ไดชวยลดภาระงบประมาณของกระทรวงกลาโหมไดมากนอยเพียงใด และ สทป. มียุทธศาสตร
ในการสงออกผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปองกันประเทศไปขายใหกับตางประเทศหรือไม และ (๗) การดำเนินงาน
ท่ีผานมา สทป. เคยกูเงินตามมาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติเทคโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือนำมาใชในการดำเนินงานตามวัตถุประสงคหรือไม อยางไร   
 นอกจากนี้ ไดตั้งขอสังเกตเรื่องการจัดสรรงบประมาณวา งบประมาณของสำนักงาน
ลดลงเปนอยางมากในชวงป ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ เหลือเพียง ๔๐๐ - ๕๐๐ ลานบาท จากที่เคยไดรับการจัดสรร
ประมาณ ๑,๒๐๐ ลานบาท และไดมีขอเสนอแนะให (๑) บูรณาการการทำงานและงบประมาณระหวางเหลาทัพ
และหนวยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปองกันประเทศ (๒) ควรกำหนดเปาหมาย
การดำเนินงาน/การพัฒนางานวิจัย ในการผลิตอาวุธสมรรถนะสูงขึ้นเอง แทนการนำเขาจากตางประเทศ 
เพื่อประหยดังบประมาณ ลดการพึ่งพา และลดความเสี่ยงกรณีไมไดรับการสนับสนุนอาวุธจากเหตุปจจัยตาง ๆ  
เชน อยูฝายตรงขาม  ทั้งนี้ อาจรวมมือกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนในประเทศ ตลอดจนเรียนรูจาก
ตางประเทศ เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางรวดเร็ว (๓) ควรสนับสนุน/สรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ใหบุคลากรของสำนักงาน เพ่ือใหเกิดความตอเนือ่งของการพัฒนางานวจัิย (๔) ควรพัฒนา หรือผลิตชิ้นสวนซอม 

๖.๓ รายงานประจำป ๒๕๖๕ ของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
(ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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สำหรับยุทโธปกรณตาง ๆ เนื ่องจากระยะเวลาในการเบิกชิ้นสวนซอมแตละครั้งใชเวลานานมาก ทำให
ยุทโธปกรณที่มีไมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และ (๕) ขอใหสนับสนุนผูเกี่ยวของ หรือภาคี
เครือขายที่ใชอากาศยานไรคนขับเพ่ือดำเนินงานแกไขปญหาไฟปา หรือฝุน PM 2.5 ในพ้ืนที่ภาคเหนือ  
 ผูอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ไดตอบชี้แจงสรุปไดวา (๑) สทป. ทำหนาท่ี
ภายใตวัตถุประสงคหรือภารกิจ ๕ ประการตามท่ีมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด สำหรับภารกิจดานการวิจัยนั้น มีทั้งการวิจัยและพัฒนาขึ้นเอง การตอยอด และ
การคัดลอกแลวพัฒนาใหดียิ่งขึ้น แลวสงผลิตภัณฑใหเหลาทัพไปทดสอบ ทดลองใชและรับรองมาตรฐาน 
(๒) ในเรื่องการดำเนินงานเชิงบูรณาการ สทป. ไดรวมมือกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร (สวพ.) 
ของเหลาทัพ ตลอดจนเชิญผูอำนวยการของ สวพ. เหลาทัพ รวมเปนอนุกรรมการของ สทป. ดวย มีการวิจัย
เรื่องเรืออเนกประสงครวมกับกองทัพเรือ แตยังไมมีการวิจัยเรื่องเรือดำน้ำเนื่องจากเปนเทคโนโลยีขั้นสูง 
มีการวิจัยเรื่องชิ้นสวนยุทธภัณฑรวมกับสถาบันการศึกษา สวนใหญแลวการวจัิยของเหลาทัพ เปนการวิจัย
เพื่อดำรงสภาพและความทันสมัย สวนการวิจัยของ สทป. เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ในการแกไข
ปญหาไฟปาในพื้นที่ภาคเหนือ สทป. ไดสงอากาศยานไรคนขับรวมสนับสนุนการดำเนินงานตามที่ไดรับ
การรองขอจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในเรื่องจรวดฝนหลวง ไดมีการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ 
ใหกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรแลว  นอกจากนี้ ไดใหการสนับสนุนภาคเอกชนที่มีขีดความสามารถตลอดมา 
(๓) การดำเนินงานดานความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต ปจจุบันยังไมมีเทคโนโลยีเพื่อติดตามบุคคล
หรือองคกรที ่ตองสงสัยวาอาจเปนภัยตอความมั ่นคง ระบบตรวจสอบปายทะเบียน มีการทดลองใช
ผลงานวิจัยในบางหนวยงานเทานั้น การใชอากาศยานไรคนขับในพื้นที่ สทป. ดำเนินการภายใตกฎนิรภัยการบนิ 
ซึ่งจะไมมีการบินในลักษณะที่เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคล นักบินตองผานการฝกอบรมทุกคน 
(๔) ดานงบประมาณ สทป. ถูกปรับลดงบประมาณ ในป ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ เปนผลมาจากสถานการณโควิด 
เชนเดียวกับหนวยงานอื่น งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในป ๒๕๖๗ มีจำนวน ๘๕๐ ลานบาท ในอนาคต
ตั้งเปาหมายท่ีจะพ่ึงพาตนเอง ลดนำเขา สรางรายไดเขาประเทศ และเรงสรางผลงานใหเปนรูปธรรมมากท่ีสุด 
เมื่อเทียบกับตางประเทศการดำเนินงานของ สทป. ถือวายังอยูในชวงเริ่มตน โดยไดมีการเผยแพรแผนงาน 
เปาหมาย นโยบายของ สทป. รวมถึงขอมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับเทคโนโลยีปองกนัประเทศของประเทศตาง ๆ  
ผานทางเว็บไซตของ สทป. และ (๕) การกูยืมเงินตามมาตรา ๒๓ (๔) มีการออกระเบียบรองรับ
การดำเนินการแลว แตปจจุบัน สทป. ยังไมเคยกูเงินแตอยางใด  

 ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 
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ผลการพิจารณา 

ในการพิจารณารายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรองอธิบดีกรมพฒันาฝมอืแรงงาน 
(นายสุทธิพงษ  โกศลวิริยะกิจ) และผูอำนวยการกองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (นางสาวนภาเพ็ญ  ศรีศักดิ์) 
เปนผูนำเสนอรายงานดังกลาวตอที่ประชุม  

ประธานของที่ประชุมไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็น 
หรือใหขอเสนอแนะ สรุปไดวา ปจจุบันประเทศไทยยังขาดการพัฒนาทักษะแรงงานที่ทันตอเทคโนโลยี
และความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนปญหาสำคัญพื้นฐานดานเศรษฐกิจ โดยกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานควรปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย นำเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน และผลิตบุคลากร
ใหตรงกับความตองการของผูประกอบการ และจากการที่สถาบันอาชีวศึกษามีผูเขาเรียนในสายอาชีพนอยลง 
เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนไมจูงใจ ทำใหผูที่สนใจจะเรียนเปลี่ยนไปเรียนสายสามัญมากกวา 
สงผลใหในแตละปสามารถผลิตแรงงานเขาสูตลาดไดจำนวนนอย กรมพัฒนาฝมือแรงงานจงึควรรวมมือ
กับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในการปรับปรุงหลักสูตร 
และรวมมือกับสถานประกอบการในการใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานจริง โดยเรียนหรืออบรมและทำงาน
ในสถานประกอบการไปพรอมกันโดยมีคาตอบแทน และหากทำงานไดดีก็เปดโอกาสในการรับเขาทำงาน
เมื่อศึกษาจบ เปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนทางหนึ่ง อีกทั้งหลักสูตรที่ทางศูนยพัฒนาฝมือแรงงานออกแบบ
เปนหลักสูตรที่มีคนเขาฝกอบรมนอย บางครั้งนอยจนไมสามารถจะเปดฝกอบรมได ตองไปอบรมรวมกัน
ในจังหวัดใกลเคียง และเปนหลักสูตรที่ไมเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงานในแตละจังหวัด 
ควรมีการสอบถามความตองการของพ้ืนท่ีและนำไปจัดทำหลักสูตรใหเหมาะสม รวมท้ังควรเปนหลักสูตร
ท่ีชวยรักษาและตอยอดเอกลักษณในแตละทองถิ่นดวย ควรมีการปรับปรุงชองทางในการฝกอบรม
เปนลักษณะออนไลนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา กรณีการพัฒนาทักษะใหแกแรงงานตางดาว 
ควรตองจัดการใหเหมาะสมกับสัดสวนระหวางแรงงานไทยดวย สวนกรณีการฝกอบรมใหกบัเด็กผูดอยโอกาส
ทางการศึกษาซึ่งเปนเด็กอายุ ๑๓ - ๑๕ ป แมจะไดรับการอบรมแลว ก็ยังไมสามารถใหมาทำงานในสถาน
ประกอบการได เพราะมีขอจำกัดในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก กรณีพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
ใหแกนักโทษ ควรมีหลักสูตรท่ีอบรมใหคนเหลานี้มีพ้ืนฐานอาชีพ เปนการสรางงานคืนคนดีสูสังคม แตปญหาคือ 
แมนักโทษจะมาเรียนรูงานกับสถานประกอบการและผูประกอบการจะยินดีจายคาแรง แตกฎหมาย
ไมใหนักโทษสามารถรบัเงนิได ทำใหคนกลุมนี้ไมมแีรงจูงใจและไมอยากฝกฝนอาชีพ ตองแกปญหาสวนนี ้
และกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานควรตอยอดรวมกับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา เมื่อกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
เปนการกูเพื่อการเรียนในระบบ เมื่อเรียนจบแลวถาไมมีงานทำ กองทุนพัฒนาฝมือแรงงานสามารถใหกูมา

๖.๑๑ รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สำหรบัปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
(ตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕) 
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พัฒนาทักษะฝมือแรงงานตนเองได สุดทายคือเรื่องการผลักดันการเพิ่มคาแรงขั้นต่ำใหมากขึ้น เนื่องจากวา
คาแรงเปนสิ่งจูงใจในการทำงาน แมพัฒนาทักษะแรงงานเพิ่มขึ้นมากเพียงใด แตไมไดคาตอบแทนที่เหมาะสม 
ปญหาการขาดแคลนแรงงานก็จะไมลดลง 

 จากนั้น รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (นายสุทธิพงษ  โกศลวิริยะกิจ) ไดตอบชี้แจงสรุปไดวา 
ขอเสนอแนะดังกลาว กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดดำเนนิการบางสวนแลว เชน การเปดสอนออนไลน การรวมมือ
จัดหลักสูตรกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ
สถานประกอบการ การทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการ
ทำระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) คือ สามารถเอาทักษะที่พัฒนาจากการอบรมไปเทียบเทาหนวยกิต
ในการเรียนได สวนการจัดทำหลักสูตรใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ ปจจุบันมีการสอบถามความตองการ 
ของแตละจังหวัดกอนมาจัดทำหลักสูตร แตบางครั้งมีผูเรียนนอยกวา ๒๐ คน ทำใหไมคุมคาในการ
จัดการเรียนการสอน และดวยงบประมาณที่จำกัดก็ทำใหอาจตองจัดหลักสูตรใหเรียนรวมกันในพื้นท่ี
จังหวัดใกลเคียง นอกจากนี้ จากปญหาเศรษฐกิจและการเปนสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย ทำใหมีผูเรียน
ในสายอาชีพนอยลง ทำใหขาดแคลนบุคลากรบางตำแหนงในตลาดแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
จึงมีการปรับหลักสูตรบางประการเพื่อเปลี่ยนสาขาอาชีพ เชน หลักสูตรชางแอร ใชเวลาอบรมนาน 
มีการปรับเปลี่ยนเปนหลักสูตรลางแอร ซึ่งใชเวลาอบรมนอยกวา กรณีนักโทษก็มีหลักสูตรสรางอาชีพ 
เชน ชางตัดผม เพ่ือใหสามารถมาประกอบอาชีพหลังพนโทษได สุดทายการอบรมและพัฒนาทักษะ
ใหแรงงานตางดาว โดยปกติกฎหมายกำหนดไวใหสถานประกอบการท่ีมีลูกจาง ๑๐๐ คนตองอบรมลูกจางตัวเอง
รอยละ ๕๐ ซึ่งในรอยละ ๕๐ มีแรงงานตางดาวที่เขาอบรมดวย โดยคาใชจายในการอบรมนี้ สามารถนำ
คาใชจายที่เกิดขึ้นมาลดภาษีได ซึ่งการจัดการอบรมลักษณะนี้เปนมาตรการในการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน
ที่อยูในสถานประกอบการอีกทางหนึ่งดวย 

ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 

ผลการพิจารณา 
   ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำป ๒๕๖๖ และรายงาน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 
ประจำป ๒๕๖๖ (ตามมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๖.๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำป ๒๕๖๖ และรายงานการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 
ประจำป ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
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ของที่ประชุมวุฒิสภา ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (ศาสตราจารยคลินิก นพ. สรณ  บุญใบชัยพฤกษ) กับคณะ และประธานกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) (พลเรือเอก ประสาน  สุขเกษตร) และกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานดานกิจการกระจายเสียง ไดเขารวมชี้แจงตอท่ีประชุมวุฒิสภา 
   จากนั้น ประธานของที่ประชุมไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปราย แสดงความเห็น  
หรือใหขอเสนอแนะตอรายงานฉบับนี้ สรุปไดวา ตำแหนง เลขาธิการ กสทช. ไดวางลงยาวนานถึง ๔ ป  
ทำใหขาดความตอเนื่องในการบริหารงานภายในหนวยงาน และภารกิจในการนำสายสื่อสารลงใตดิน
ดำเนินการได ไมถึงรอยละ ๕๐ ของผลการดำเนินงานที่คาดหวัง และดำเนินการในสองพื้นที ่หลัก  
คือ การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค ไมสามารถดำเนินการแผนงานใหบรรลุผลได 
ประเด็นแกงคอลเซ็นเตอร ซึ่งเปนภัยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในยุคดิจิทัล จากการ
ตรวจสอบพบวา แกงคอลเซ็นเตอรใชสัญญาณของผู ประกอบการไทยสรางความเดือดรอนเสียหาย 
แกประชาชนเปนอยางมากการดำเนินการที่ผานมาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี ตามคำสั ่งสำนักนายกรัฐมนตรีที ่ ๑๑๕/๒๕๖๖ ไดลงพื ้นที ่ชายแดนไทย - กัมพูชา  
พบปญหาที่ตองมีการลงมือเชิงรุก ในเดือนมิถุนายนท่ีผานมา มีการรองเรยีนของผูบรโิภคเรื่องแกงคอลเซ็นเตอร
ถึง ๓๐,๐๐๐ กวาเรื่อง สรางความเสียหายกวา ๓ ลานบาท ซึ่ง กสทช. ควรมีแผนแมบทในการรับมือ
อาชญากรรมดังกลาว โดยมุงเนนความปลอดภัยของประชาชนเปนสำคัญ กสทช. ควรมีมาตรการรับมือ
กับปญหาการรั่วไหลของขอมูลไปยังแกงคอลเซ็นเตอรอาจกำหนดการใหบริการของเครือขาย และควรเสนอ
ปญหาแกงคอลเซ็นเตอรเปนวาระแหงชาติ ควรจัดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีแหงชาติ โดยมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
สำนักงานตำรวจแหงชาติ ธนาคาร และผูใหบริการเครือขายโทรคมนาคม 
   นอกจากนี้ กสทช. ควรมีมาตรการในการควบคุมการปดกั้นเนื้อหาบางประเภท และปกปอง 
คุมครองผูเสียหายในกรณีสื่อที่มีความออนไหวตอเพศสภาพ มาตรฐานกิจการโทรทัศน และลามภาษามือ 
ตองมีการปรับปรุงใหเปนมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้ง ประเด็นความเปนเอกภาพของ กสทช. ซึ่งสงผลกระทบ
ตอผลการดำเนินงาน ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการควบรวมกิจการโทรคมนาคม กสทช. มีมาตรการ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอยางไร และการประมูลผูประกอบการกิจการโทรคมนาคม ควรมีการเปดเผย
ขอมูลผูรวมประมูลและเปดกวางการแขงขันใหผูประกอบการทุกภาคสวนไดมีสวนรวม นอกจากนี้ กสทช. 
ควรม ีมาตรการร ับม ือการควบรวมกิจการโทรคมนาคม ควรเป ดเผยรายงานการประกอบธุรกิจ 
ของผูประกอบธุรกิจที่มีการควบรวมกิจการทุก ๖ เดือน พรอมทั้งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผูบริโภค
อยางเปนระบบ เรงรัดดำเนินการใหมกีารเปดเผยการสงเสริมการขายราคาต่ำเปนพิเศษสำหรับผูท่ีมีรายไดนอย 
และควรติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรการการใหบริการกิจการโทรคมนาคม เพื ่อเปนทางเลือก 
ใหผูบริโภค ควรสงเสริมและยกระดับการแขงขันของผูใหบริการกิจการโทรคมนาคมเพื่อใหเปนทางเลือก 
แกผูบริโภคอยางแทจริง   
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   ประธาน กสทช. (ศาสตราจารย คล ิน ิก นายแพทย   สรณ  บ ุญใบช ัยพฤกษ)  
และรองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน  วิริยะศิริกุล) ไดตอบชี้แจง
ตอที ่ประชุมสรุปไดวา ในประเด็นการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดจากอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยีในรูปแบบแกงคอลเซ็นเตอร (Call Center) สำนักงาน กสทช. ไมใชหนวยงานที่มีหนาท่ี 
ในการบังคับใชกฎหมายโดยตรงในการจับกุมผูกระทำความผิดมาลงโทษ อยางไรก็ตามในการคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม และการสงเสริมสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน สำนักงาน กสทช. ไดดำเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
ในรูปแบบแกงคอลเซ็นเตอร (Call Center) และการสงขอความสั้น (SMS) หลอกลวงประชาชน โดยกำหนด
แนวทางมาตรการปองกันและแกไขปญหารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม อาทิ 
กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแลการใหบริการสง SMS และมาตรการแกไขปญหาการฉอโกงประชาชน 
โดยแสดงตนเปนบุคคลอื่นผานระบบโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส ยกระดับการกำกับการลงทะเบียน
ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยจัดทำประกาศ กสทช. เรื ่อง การยืนยันตัวตนและขอมูลที่เกี ่ยวกับ 
การใชบริการของผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ เรงตรวจสอบติดตามเพ่ือนำไปสูการจับกุมผูกระทำความผิด
ลักลอบสงสัญญาณหรือใหบริการโทรคมนาคมไปยังประเทศเพื่อนบาน ดำเนินการตามพระราชกำหนด
มาตรการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ การสรางความตระหนักรู
ใหกับประชาชนเพ่ือรูเทาทันกลโกงของมิจฉาชีพและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ท้ังยัง
ไดจัดทำประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุมครองสิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล  
สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม และไดกำชับให
ผูรับใบอนุญาตทุกรายปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ดังกลาว และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ อยางเครงครัด เพื่อไมใหละเมิดสิทธิในความเปนสวนตัวที่อาจกระทบตอขอมูลสวนบุคคล 
ของผูใชบริการ 
   สำหรับประเด็นการทับซอนของสัญญาณโทรศัพทจากประเทศเพื่อนบานซึ่งเกิดขึ้น
บริเวณจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายแดน ไดมีการประสานและเจรจากับประเทศเพ่ือนบานลดสัญญาณโทรศัพท  
โดยขณะนี้อยูระหวางการประเมินผลวาจะแกไขปญหาไดหรือไม สวนประเด็นการจัดระเบียบสายสื่อสาร
เพื ่อนำลงใตดิน สำนักงาน กสทช. กำลังเรงดำเนินการ แตมีขอจำกัด คือ จะตองมีการประสาน 
เพื่อขออนุญาตหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน เชน กรุงเทพมหานคร การรถไฟแหงประเทศไทย  
กรมทางหลวง เปนตน ขณะนี้ดำเนินการไปไดแลว ๒๓ เสนทาง สวนประเด็นผลกระทบที่เกิดขึ้น 
จากการควบรวมของผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือ สำนักงาน กสทช. มีการตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อติดตามเรื่องดังกลาวอยางใกลชิด สำหรับประเด็นขอสังเกตและขอเสนอแนะอื่น ๆ สำนักงาน กสทช. 
ขอรับไวเพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป 
 
 
 



 

- ๑๑ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

   ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) (พลเรือเอก ประสาน   
ส ุขเกษตร) และกรรมการต ิดตามและประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานด านก ิจการกระจายเส ียง  
(รองศาสตราจารยคลินิก พลเอก สายัณห สวัสดิ์ศรี) ไดตอบชี้แจงตอที่ประชุมสรุปไดวา ในประเด็น
ขอเสนอใหมีการจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุเพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีในรูปแบบแกงคอลเซ็นเตอร (Call Center) ไดอยางทันทวงที คณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ไดมีขอเสนอใหสำนักงาน กสทช. ติดตามความคืบหนาในการ
ดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติในการจัดตัง้ศูนยเลขหมายฉกุเฉินแหงชาต ิ๑๙๑ ซึ่งคณะรัฐมนตร ี
มีมติเห็นชอบโครงการดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว สำหรับการบูรณาการ
เรื่องการเขาถึงและใชประโยชนจากโครงการจัดใหสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ และบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่หางไกล และพื้นที่ชายขอบ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรบูรณาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชและบริหารจัดการ USO Net ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงาน กสทช. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลและพ้ืนท่ีชายขอบ
มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือใชในการประกอบอาชีพ การศึกษาและดานสุขภาพอยางตอเนื่อง 

   ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 
 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ               (ไมมี) 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๒๐ นาิกา 
 
 
 

 
 

สำนักการประชมุ 
สำนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 


